

บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ ๓ การเข้าพักในหอพักเอกชนเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีนโยบายให้นักศึกษาใหม่ หลักสูตร ๔ ปีเทียบเข้าเรียน(จบ ปวส. มาเรียนต่อ ๒ ปี) เข้าพักอาศัยอยู่ในหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ โดยเฉพาะที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด ซึ่งจะได้เข้าพักอาศัยอยู่ร่วมกันในสาขาวิชาเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ต่อกัน อีกทั้งจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นหอพักเอกชนที่ผ่านการคัดสรรที่ดีมีมาตรฐานด้านการอำนวยความสะดวกต่างๆ และความปลอดภัย โดยมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปีเทียบเข้าเรียน เข้าพักอาศัยในหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นระยะเวลาเพียง ๑ ปีการศึกษา เพื่อจะได้รู้จักกันและให้คุ้นเคยกับพื้นที่ สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะจัดหาหอพักเอกชนที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด มีราคาพอเหมาะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ตามอัธยาศัย การอยู่ในหอพักเอกชนจะมีการแยกประเภทนักศึกษาชายอยู่อาศัยในหอพักชาย นักศึกษาหญิงพักอาศัยในหอพักหญิง จะไม่ให้อยู่รวมกันในหอพักเดียวกันหรือไม่ใช้ลักษณะการเช่าบ้านอยู่รวมกันทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งมีข้อกำหนดอย่างชัดเจนในด้านต่างๆ เช่น ผู้ที่จะเข้าพักอาศัยในหอพักเอกชนจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี คนดูแลหอพักหญิงต้องเป็นหญิง ในแต่ละหอพักเอกชนจะต้องมีผู้ประกอบการหอพักและผู้จัดการหอพัก และอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวข้องจะต้องควบคุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากมีข้อข้องใจใดๆ นักศึกษาสามารถขอคำแนะนำ ปรีกษาหารือได้จากนักวิชาการศึกษางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดวันเวลาราชการ(www.stu.mju.ac.th) โทร. ๐๕๓-๔๗๓๐๗๐/๗๐ ท้ายนี้ ขอนำเสนอนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้คำนึงหรือพึงระมัดระวังสักนิดหนึ่ง ไม่ควรเข้าไปในห้องพักของนักศึกษาอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน หรือไม่ควรรำนำนักศึกษาอื่นที่ไม่ได้พักในหอพักนั้น เข้าไปในห้องพักหรือหอพัก หรือไม่ควรรำนำบุคคลภายนอกเข้าไปในห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจถูกระวางโทษตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๓๐ คะแนน ตามประกาศมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

